

การเลือกตั้งครั้งใหม่...ชี้ชะตาอนาคตเศรษฐกิจและการเงินของอิตาลี

ปัจจุบันวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินของอิตาลียังไม่คลี่คลาย มีหน้าข้างอาจทวีความรุนแรงขึ้น หลังจากนาย Mario Monti ประกาศลาออกจากการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ส่งผลให้นักวิเคราะห์ทั้งมวลว่ารัฐบาลชุดใหม่จะสานต่อมาตรการลดขนาดดulongงบประมาณรวมทั้งนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจหรือไม่ หลังการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2556 เสร็จสิ้นลง ทั้งนี้ หากไม่มีการสานต่อมาตรการดังกล่าวอาจทำให้อิตาลีต้องเผชิญกับปัญหาหนี้สินที่พุ่งทะยาน และจุดชนวนวิกฤตการเงินยูโรโซน (Euro zone) ให้ทวีความรุนแรงมากขึ้น



สรุปวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินที่รุนแรงอิตาลี



ปัญหาหนี้สาธารณะ

ยอดหนี้สาธารณะต่อ GDP* อยู่ในระดับสูงมาก และเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยอยู่ที่ 116.4% 119.2% และ 120.7% ในปี 2552-2554 ตามลำดับ และเพิ่มขึ้นเป็น 126.1% (คิดเป็นมูลค่าเกือบ 2 ล้านล้านยูโร) ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2555 ทั้งนี้ พันธบัตรรัฐบาลอิตาลีมูลค่า 158 พันล้านยูโรครบกำหนดชำระในปี 2556 (ลดลงจากปี 2555 ซึ่งมีมูลค่ากว่า 200 พันล้านยูโร)

ปัญหาขาดดุลงบประมาณ

ยอดขาดดุลงบประมาณต่อ GDP** สูงกว่าที่สหภาพยุโรป (European Union : EU) กำหนด แต่ลดลงเป็นลำดับ โดยอยู่ที่ 5.4% 4.5% และ 3.9% ในปี 2552-2554 ตามลำดับ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission : EC) คาดการณ์ยอดขาดดุลงบประมาณต่อ GDP ปี 2556 จะอยู่ที่ 2.1%

ปัญหาวางงาน

อัตราการว่างงานอยู่ในระดับสูง โดยอยู่ที่ 11.1% ในเดือนพฤศจิกายน 2555 ขณะที่อัตราการว่างงานของคนหนุ่มสาวในเดือนเดียวกันอยู่ที่ 37% ซึ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ อันเป็นผลจากมาตรการลดขนาดดulongงบประมาณส่งผลให้การจ้างงานไม่กระเตื้อง

ปัญหาเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจขยายตัวในระดับต่ำต่อเนื่องหลายปี เนื่องจากปัญหาเชิงโครงสร้างอันเป็นผลจากสภาพแรงงานซึ่งมีอำนาจต่อรองสูง ทำให้การจ้างงานถูกจำกัดและมีความสามารถในการแข่งขันต่ำ นอกจากนี้ วิกฤตการเงินยังส่งผลให้การใช้จ่ายภาคครัวเรือนไม่กระเตื้อง โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (National Institute of Statistics : Istat) รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงจาก 86.2 ในเดือนตุลาคม 2555 เหลือ 84.8 ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์

ปัญหาภาคธนาคาร

ภาคธนาคารมีความเสี่ยง วิกฤตหนี้สาธารณะส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ มีความเสี่ยงด้านการเงินเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของธนาคารเหล่านั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สะท้อนได้จากธนาคาร Banca Monte Dei Paschi Di Siena ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ของอิตาลีที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ประกาศผลประกอบการขาดทุน 1.7 พันล้านยูโรในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 ทั้งนี้ ปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงส่งผลให้ธนาคารดังกล่าวต้องดำเนินการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลเมื่อเดือนมิถุนายน 2555

* EU กำหนดไว้ที่ 60%
** EU กำหนดไว้ที่ 3%

จับประเด็นการเลือกตั้งปี 2556



นาย Mario Monti



นาย Silvio Berlusconi



นาย Pier Luigi Bersani

นาย Mario Monti ประกาศว่าจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งใหม่ แต่หากพรรคที่ได้รับชัยชนะสนับสนุนแนวทางการแก้วิกฤตการเงินของเขา และทบทวนให้เขาขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำพรรค นาย Monti ก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ขณะที่ยังมีความเป็นไปได้ที่นาย Silvio Berlusconi อดีตนายกรัฐมนตรีและผู้นำพรรค Il Popolo della Liberta (PdL) อาจกลับมามีอำนาจดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งเป็นสมัยที่ 4 ส่งผลให้เกิดความกังวลระลอกใหม่ เนื่องจากนาย Berlusconi ประกาศอย่างชัดเจนว่าต่อต้านมาตรการลดขนาดดulongงบประมาณ และต้องการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจะยิ่งซ้ำเติมสถานะทางการเงินของอิตาลีให้แย่ลง จนอาจส่งผลให้ประเทศภาวะล้มละลายในที่สุด และต้องออกจากความเป็นสมาชิกยูโรโซน อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์หลายฝ่ายคาดว่าชัยชนะอาจตกเป็นของนาย Pier Luigi Bersani จากพรรค Partito Democratico (PD) ซึ่งมีนโยบายสานต่อมาตรการลดขนาดดulongงบประมาณ ทั้งนี้ การเลือกตั้งครั้งใหม่อาจยังไม่ใช่บทสรุปสุดท้ายของอนาคตเศรษฐกิจและการเงินของอิตาลี เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินที่รุนแรง ประกอบกับความไร้เสถียรภาพทางการเมือง ทำให้ทิศทางการอนาคตเศรษฐกิจและการเงินของอิตาลียังมีความไม่แน่นอนสูง ผู้ส่งออกจึงควรติดตามความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งดังกล่าว รวมทั้งการเลือกตั้งของประเทศอื่นๆ ในยูโรโซน โดยเฉพาะเยอรมนี ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน 2556 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้นำประเทศอาจส่งผลกระทบต่อนโยบายการบริหารประเทศ และการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเมืองมายังการส่งออกของไทยได้

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเท่านั้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

ADVISORY NOTES